

## สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดพังงา

### ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็น	รายละเอียด
ชื่อแปลง	แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ชื่อ - สกุล / หน่วยงานต้นสังกัด	นายชาติ คงรื่น/ เกษตรอำเภอท้ายเหมือง
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย)	160 ราย
ชนิดสินค้าหลัก	ปาล์มน้ำมัน
พื้นที่ผลิต (ไร่)	ให้ผลผลิตแล้ว 2,874 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต 198 ไร่
แหล่งน้ำในการผลิต	ในเขตชลประทาน - ไร่ นอกเขตชลประทาน 3,072 ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	- บาท/ไร่
ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	4.10 บาท/กก.
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน	ได้รับรองมาตรฐาน GAP 20 ราย
รูปแบบการจำหน่าย	ต่างคนต่างขาย และขายให้สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง สาขาทุ่งมะพร้าว ลานเทพปาล์มน้ำมัน
ผู้รับซื้อ	สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง สาขาทุ่งมะพร้าว ลานเทพปาล์มน้ำมัน
สถานภาพ/รูปแบบการรวมกลุ่ม	ยังไม่ได้รวมกลุ่ม

### เป้าหมายการพัฒนา

ประเด็น	รายละเอียด
ลดต้นทุนการผลิต	จากเดิม - บาท/ไร่ ลดเหลือ - บาท/ไร่
เพิ่มผลผลิต	จากเดิม - กก./ไร่/ปี เพิ่มเป็น - กก./ไร่/ปี
พัฒนาคุณภาพผลผลิต	GAP 20 ราย
ตลาด	มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 1 แหล่ง เป็น 2 แหล่ง มีความมั่นคงทางการตลาดโดยขายผลผลิตให้สหกรณ์ซึ่งเกษตรกรเป็นสมาชิก และมีการทำ MOU กับบริษัท โชควิมลภา ปาล์มน้ำมัน จำกัด
บริหารจัดการ	มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน

### การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
สำนักงานเกษตรจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้/ปัจจัยการผลิต	86,400 บาท

### ปัญหาสภาพการผลิตการตลาดที่พบในปัจจุบัน

1. สภาพแวดล้อมในการผลิต เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ำ แหล่งน้ำไม่พอเพียง ขาดการบริหารจัดการน้ำที่ดี
2. ปัจจัยการผลิต เช่น เกษตรกรบางรายยังเก็บเมล็ดใต้โคนต้นปาล์มมาเพาะเป็นต้นพันธุ์ ต้นพันธุ์มีราคาค่อนข้างสูง ไม่มีการใส่สารปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรกรนิยมใส่ปุ๋ยเคมีมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากเห็นผลได้เร็วกว่า เกษตรกรไม่มีเครื่องจักรกลเป็นของตนเอง เนื่องจากเป็นแปลงขนาดเล็ก และอาศัยแรงงานภายในครัวเรือน เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ แรงงานในครัวเรือนมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูง
3. เทคโนโลยีการผลิต เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวปาล์มที่ไม่ได้มาตรฐาน
4. การตลาด เช่น ราคาผลผลิตที่ค่อนข้างผันผวน ไม่แน่นอน
6. การบริหารจัดการ เช่น คณะกรรมการกลุ่มยังไม่มีบทบาทมากพอ และไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจหรือขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มได้ และการให้ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มน้อย เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจในการดำเนินงานกลุ่ม